

เรียงความ

เรื่อง" พลิกฟื้นป่าชายเลน ทัศนนิเวศน์สถาน สานต่อปรัชญาพอเพียง"

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย เป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลางที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ระบบนิเวศวิทยาที่เกิดขึ้นในป่าชายเลนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมพืชพรรณธรรมชาติชนิดต่างๆ ปัจจุบันระบบนิเวศน์ถูกบุกรุกทำลายปริมาณความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนเพื่อใช้ในการเผาถ่าน ทำไม้เสาเข็ม ไม้ค้ำยัน และเฟอร์นิเจอร์ มีมากกว่ากำลังการผลิตของป่า การตัดถนนผ่านพื้นที่ป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก มีการถมที่และการสร้างอาคารบ้านเรือน ร้านค้า ศูนย์การค้า ที่ทำการและสำนักงานในบริเวณนั้นอีกทั้งราษฎรที่อยู่ใกล้กับป่าชายเลนก็จะบุกรุกถือโอกาสเข้าครอบครองที่ดินจึงทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง เพราะฉะนั้นการพลิกฟื้นป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ถึงแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่เราสามารถทำได้ ถ้าทุกคนส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่น ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ด้วยวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและความช่วยเหลือทางด้านอื่นๆที่จำเป็น ที่จะก่อให้เกิดจิตสำนึกและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ขจัดปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินป่าชายเลนให้หมด ไปส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน ขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทั้งชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและชนิดที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เพื่อดำรงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและความหลากหลายชีวภาพไปด้วย

ป่าชายเลนนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพลิกฟื้นป่าชายเลนระบบนิเวศก็จะดีขึ้นตามวัฏจักรห่วงโซ่อาหารก็จะสมบูรณ์ตามไปด้วย ถ้าทุกคนมีจิตสำนึกเห็นความสำคัญของธรรมชาติ "ธรรมชาติก็จะสร้างธรรมชาติ" ของมันเอง ดังคติที่ว่า "เราไม่ได้รับรู้ถึงธรรมชาติผ่านทางสายตา แต่เรารู้มันผ่านความเข้าใจและหัวใจของเราต่างหาก"

นางสาวกรรณก บุญเลิศ 604N46101

นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาพยาบาลศาสตร์